



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สยามรัฐ ThaiPBS</p> <p>ผู้จัดการรายวัน มติชน ออนไลน์ ผู้จัดการ ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์เว็บไซต์โพสต์ทู เดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ไอเอ็นเอ็น</p> <p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ เว็บประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ผศ.วิโรจน์ ลิ่มไชแสง อธิการบดี มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือศึกษาวิจัยกัญชาสายพันธุ์ไทย ตั้งแต่การเพาะปลูก คัดเลือกสายพันธุ์ สารสกัดกัญชาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา รวมถึงสูตรตำรับยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิธีการบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพ สนับสนุนผลผลิตกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงตำรับยาไทยที่มีกัญชาผสม 16 ตำรับ</p> <p>รศ.โมษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า วิทยาเขตสกลนคร ปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในโรงเรือนระบบปิด ขนาด 800 ตร.ม. รวม 1,000 ต้น คาดจะได้ผลผลิตส่วนใบและช่อดอก 2,000 กก. บางส่วนจะส่งมอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อระบุชนิดพันธุ์พืช และบางส่วนจะให้รพ.พระอาจารย์ผืนฯ ปรุงตำรับยา อนาคตตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชาไทยพันธุ์ทางกระรอกของประเทศ นอกจากนี้ เตรียมพร้อมเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์กัญชาของประเทศ และอยู่ระหว่างหารือเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาหมอพื้นบ้านเฉพาะราย ในสูตรตำรับพรหมพิทักษ์ สรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง และน้ำกัญชาภูพาน สรรพคุณบำรุงร่างกาย และรักษาฝีในท้อง เพื่อใช้ในพื้นที่ จ.สกลนคร ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีแอ๊ด คาราบาว แสดงความกังวลต่อประกาศ สธ. ปลดล็อกกัญชาและกัญชง เข้าข่ายล็อกสเปกเอื้อนายทุน ว่า ขอให้ไปถามปลัด สธ. ซึ่งความเข้าใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ตนเพิ่งเข้ามาทำงาน คิดดีกับประเทศชาติ มีเจตนาดี และทำในสิ่งที่มั่นใจว่าทุกอย่างมีความปลอดภัย ทั้งนี้ ไม่ต้องเคลียร์อะไรกับนายยีนยง เนื่องจากเข้าใจกันดีอยู่แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท แอตแลนต้า เมตติแคร์ จำกัด เพื่อวิจัยพัฒนา ผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดกัญชา และเพื่อผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ร่วมสนทนาในรายการคนเคาะข่าว ช่องนิวส์วัน ในหัวข้อ ค้านล็อกสเปกกัญชงเอื้อนายทุน ระบุว่า เดิมกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่า กัญชงที่ปลูกได้ให้มี THC ไม่เกิน 1% ของน้ำหนักแห้ง ต่อมาคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติกำหนดเข้มงวดกว่าเดิมโดยให้กัญชงต้องมี THC ไม่เกิน 0.5% ของน้ำหนักใบและดอกแห้ง เนื่องจากจะนำมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคจึงต้องกำหนดให้ต่ำลงเพื่อความปลอดภัย โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่มี THC ต่ำมาก สามารถปลูกกลางแจ้งได้ด้วยต้นทุนไม่สูง แต่มี CBD ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีมูลค่าสูงน้อยด้วย จึงเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะปลูก และอนุสัญญานานาชาติไม่เคยกำหนดสาร THC เพื่อแยกแยะกัญชากับกัญชงมาก่อน รวมทั้งในต่างประเทศไม่มีมาตรฐานกฎหมายโลกเพื่อลงโทษแบบที่บางคนพยายามชี้ชวนให้ตื่นตระหนก ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยรวมมติหลายประเทศทั่วโลก ขอให้สหประชาชาติโดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษทั่วโลก ถอนกัญชงออกจากบัญชียาเสพติด โดยกำหนดว่า THC ห้ามเกิน 0.2% ตามมาตรฐานยุโรป ซึ่งสหประชาชาติเลื่อนการลงวาระนี้เป็น มี.ค. 2563 คำถามคือไทยจะส่งตัวแทนไปทักท้วงขอที่ 1% หรือจะยอมสูญเสียโอกาสที่จะมีมาตรฐานตัวเองไปใช้มาตรฐานยุโรปที่สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกัน ส่วนประกาศคก.ยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2562 ที่มีข้อกำหนดเหมือนยุโรป ได้ทักท้วงไปว่าเป็นสเปคที่บริษัทใหญ่เท่านั้นทำได้ ซึ่งเลขาฯ อย.ระบุว่า เป็นสเปคสำหรับสารตั้งต้นในห้องแล็บ ทั้งนี้ การล็อกมาตรฐานตามยุโรป ทำไทยเสียโอกาส จึงหวังว่ารรมว.สธ.จะฟังข้อทักท้วง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกรณี รพ.หลวงปู่แพ็บฯ จะขอเปิดคลินิก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บ 77 kaoded	<p>กัญชาทางการแพทย์ ว่า ยินดีแต่ต้องยื่นขออนุญาตจาก ออย. ตามกฎหมาย และต้องมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจาก ออย. 2. สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจาก ออย. 3. เวชภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP/ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และดำเนินการจัดส่งโดย อภ. 4. มีแนวเวชปฏิบัติจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ สำหรับการยื่นขอรับรองสูตรตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมของหมอยาพื้นบ้าน เฉพาะรายสามารถยื่นรับรองได้ตามขั้นตอน ส่วนการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในรพ. 3 แห่งพบว่าแต่ละแห่งมีผู้เข้ารับบริการ 10-20 ราย และแพทย์จ่ายตำรับยาสมุนไพรให้กับผู้ป่วยบางรายเท่านั้น เนื่องจากใช้ยาตำรับอื่นรักษาอาการได้</p> <p>-เสนอข่าว จากข่าวเด็กชายวัย 8 ปี ป่วยด้วยโรคทางประสาทและชักเกร็งมาเกือบ 8 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58/5 ม.3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ต้องการรักษาด้วยน้ำมันกัญชาที่ รพ.สุราษฎร์ธานี แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นชาวบ้านธรรมดา ด้านผู้ว่าฯ ระนอง ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสสจ. และรพ.เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>นพ.นรเทพ อัครพิชชะระ รอง นพ.สสจ.ระนอง พร้อมด้วย ผอ.รพ.ละอุ่น ได้ออกเยี่ยมเสริมพลังผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว ในพื้นที่หมู่ 3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง และไปเยี่ยมเด็กชายดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ป่วย พอ.สว. ตั้งแต่ปี 2556 ได้รับการส่งตัวรักษาที่รพ.ศิริราช ต่อเนื่อง มีนัดติดตามการรักษาเป็นระยะ เมื่อมาอยู่บ้าน จะมีทีมแพทย์พยาบาล รพ.ละอุ่น ไปเยี่ยมบ้านสม่ำเสมอ และมีทีม พชอ. โดยนายอำเภอละอุ่น และพมจ.ระนอง มาเยี่ยมติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
มติชนออนไลน์	<p>-เสนอข่าว พญ.เพชรดาว โตะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย จ.ปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำกัญชาเพื่อการแพทย์มาดำเนินการแล้ว ขณะนี้ผลิตน้ำมันกัญชา ล็อตแรก 6,000 กว่าขวด กระจายไปรพ. 17 แห่งทั่วประเทศ ในส่วนของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจุดที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่รพ.หาดใหญ่ ซึ่งได้รับยาสกัดกัญชาแล้ว 350 ขวด และจะเปิดรักษาผู้ป่วยทุกสัปดาห์ โดยบิดาคือ นายเด่น โตะมีนา ได้มารับการทดลองรักษาจากกัญชาด้วย ทำให้อาการดีขึ้น ชัยชนะก้าวเดินได้คล่องมาก ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ามารักษาต้องคัดกรองก่อน และโรคที่บ่งชี้รักษาได้โดยตรงขณะนี้ มีเพียงโรคพาร์คินสัน อัลไซเมอร์ ปวดประสาทอักเสบ วิตกกังวล ผู้ป่วยที่ต้องดูแลระดับประคอง และมะเร็งระยะสุดท้าย</p> <p>บทความ</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ ทางเสื่อผ่าน	<p>-กล่าวว่า การปลดล็อกกัญชาและกัญชงออกจากสารเสพติดประเภทที่ 5 และอนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในสินค้าต่างๆ ได้ มีข้อถกเถียงในมุมมองหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเอื้อประโยชน์ทุนใหญ่ เนื่องจากมีการเข้มงวดการใช้สาร THC มากกว่าเดิม โดยกำหนดว่ากัญชงที่ปลูกได้ให้มี THC ไม่เกิน 0.5% และต้องใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช ซึ่งใบและดอกแห้งให้สาร THC ไม่เกิน 0.3% ส่วนสาร CBD ที่มีผลต่อการรักษาอาการป่วย แต่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไม่รุนแรง ต้องเป็นสารสกัด 99% และมีปริมาณ THC ผสมไม่เกิน 0.1% สำหรับตำรับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ กำหนดให้มีสาร THC ได้ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนักและต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเท่านั้น ทำให้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอาจจะปฏิบัติตามไม่ได้ เพราะการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรแบบพื้นบ้าน เป็นลักษณะสกัดหยาบ ได้สารไม่บริสุทธิ์ 99% ตามที่ระบุในประกาศ ยังมีสารอื่นๆ ที่อยู่ในสมุนไพรนั้นติดออกมาอีกหลายตัว ไม่สามารถสกัดสารบริสุทธิ์ 99% จากเมล็ดกัญชงได้เหมือนบริษัททุนใหญ่</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล	<p>-กล่าวว่า รู้สึกเห็นใจ รมว.สธ. อนุทิน ชาญวีรกูล ที่เพิ่งออกประกาศกระทรวงปลดล็อกออกกัญชา-กัญชงออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 จนถูกถากถางว่าถูกวางยา เอื้อประโยชน์กลุ่มทุน บริษัทต่างชาติ เชื่อว่าภายใต้ความปรารถนาดีต้องโดนข้อหารับใช้นายทุนเป็นทาสเอกราชยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ นอกจากให้อภัย.ทำความเข้าใจ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว	<p>-กล่าวว่า เมื่อรัฐบาลไทย ยกเลิกกัญชา กัญชง ออกจากบัญชียาเสพติด ในอนาคตเชื่อว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมกัญชาจะหลั่งไหลมาเที่ยวประเทศไทยไม่ขาดสาย นายทุนที่ แอ็ด คาราบาว บอกว่าจะได้ประโยชน์ก็คงได้รับประโยชน์เต็มๆ เพราะมีข่าวว่าปลูกกันล้นหน้าเป็นหมื่นๆ ไร่ แต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ออกมาโต้วาทีไม่ได้เอื้อกลุ่มทุนไหนหรือบริษัทใด การยกเลิกก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศไทย ทั้งนี้ เพิ่งรู้จากรมว.สธ. ว่าประเทศไทยมีเกษตรกรปลูกกัญชาและผู้ประกอบการกัญชาทั้งที่กฎหมายห้าม</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ข่าวหุ้น แนว	<p>แต่งตั้ง-โยกย้ายผู้บริหาร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. มีมติแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน สธ. ได้แก่ 1.นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2. นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ออย. 3.นายณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. ดำรง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
หน้า ผจก.รายวัน 360 องศา ข่าวสด มติชน ฐานเศรษฐกิจ	<p>ตำแหน่งรองปลัด สธ. และ 4. นายยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำรงตำแหน่งรองปลัด สธ. (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป</p> <p>โดยรายงานข่าวจาก สธ. ระบุว่า นพ.ธเรศ เป็นผู้ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว แต่ถูกโยกย้ายหลังประกาศ สธ. เรื่องปลดล็อกกัญชาและกัญชง (เฉพาะส่วน) ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีผลบังคับใช้เพียงไม่กี่วัน เนื่องจากประกาศดังกล่าวทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ถูกสังคมออนไลน์วิจารณ์ว่าเอื้อเอกชน ขณะที่แอ๊ด คาราบาว ให้ความเห็นว่านายอนุทินถูกวางยา การโยกนพ.ธเรศจากตำแหน่งเลขาธิการอย. ทั้งที่ยังเหลือกฎหมายลูกของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 อีกหลายฉบับ จึงเป็นเหมือนการเปลี่ยนขุนพลกลางศึก</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ คอลัมน์ โทษโง่ ขยายข่าว	<p>ประชุม กกก.องค์การอนามัยโลกฯ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 72 ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีเพื่อผลักดันนโยบายความร่วมมือสาธารณสุข การบริหารจัดการด้านงบประมาณและแผนงานของประเทศสมาชิก รวมทั้งกำหนดแนวทางและกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อมติสมัชชานาอนามัยโลก สมัยที่ 72 ที่ผ่านมา และเห็นด้วยกับการตั้งเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันให้หมดจากภูมิภาคภายในปี 2573 รวมถึงต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อและจัดการกับปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ ด้วยการใช้จ่ายค่าเตือนบนซองบุหรี่ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>
ไทยโพสต์	<p>งบปี 63</p> <p>-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบรายละเอียดคำขอและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 โดยส่วนราชการส่งคำขอของงบประมาณทั้งสิ้น 5.09 ล้านล้านบาท จากกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบกลาง 5.18 แสนล้านบาท และมอบหมายให้แต่ละกระทรวงและส่วนราชการปรับรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณให้เหมาะสม โดยในเดือน ต.ค. 2562 จะเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ให้ครม.พิจารณา คาดว่าจะเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาได้ภายในปลายปีนี้ หรืออย่างช้าที่สุดช่วงต้นปี 2563</p>
เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์	<p>ค้ายารพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็งสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดศูนย์รับแจ้งความคดียาเวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ มีประชาชนร้องเรียนและสอบถามผ่านสายด่วน 1569 ประมาณ 100 ราย ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนกรณีรพ.คิดค่ายาและค่าบริการพยาบาลแพง ได้แนะนำให้นำหลักฐานมาร้องเรียนที่ศูนย์ฯ หรือพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการยื่นหลักฐานกว่า 10 เรื่องแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา</p>
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ บางกอกบิซนิวส์ สยามรัฐ ออนไลน์ เว็บไซต์ เดลินิวส์ ผจก.ออนไลน์ thaigov ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผจก. รายวัน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ	<p>น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. สั่งการให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกิ ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย. เผื่อระวังเหตุน้ำท่วม พร้อมขนย้ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย เตรียมแผนระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัย และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมปฏิบัติการ 24 ชม.</p> <p>-เสนอข่าว นายธนกรฤต ฉันทะจรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันทำความสะอาดรพ.สต.โพซอ และโรงเรียนบ้านโพซอ เพื่อกลับมาให้บริการโดยเร็ว แต่สถานการณ์ในพื้นที่ยังน่าวิตก เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง และเส้นทางระหว่างบ้านโพซอถึงบ้านเสาหินถูกตัดขาด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงมาตรการรับมือพายุโซนร้อนคาจิกิ ว่า ได้ย้ำเตือนหน่วยงานเตรียมการแก้ปัญหาตั้งแต่นี้ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กองทัพ กรมชลประทาน ก.สาธารณสุข ให้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือพายุ แจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะ รวมถึงการปรับแผนการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด โดยในวันนี้ (4 ก.ย.) จะลงพื้นที่ จ.พิษณุโลกและสุโขทัย เพื่อตรวจความเสียหายและให้กำลังใจผู้ประสบภัย</p> <p>-นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยพายุโซนร้อนคาจิกิ จะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมาก คาดว่าวันนี้ (4 ก.ย.) บริเวณที่มีฝนตกหนักที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อุบลราชธานี ส่วนภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และภาคใต้ที่ระนอง พังงา และภูเก็ต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผวจ.ภาพสินธุ์ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยทั้ง 18 อำเภอ พร้อมสั่งทุกหน่วยงานรับมือ - จ.แพร่ นำท่วมเขตเทศบาล ต.เด่นชัย ต.แม่จ๊ะ ปภ.ประสานทหารกองพันทหารม้าที่ 12 ช่วยเหลือราษฎร อพยพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ไปที่ปลอดภัย และขนย้ายของขึ้นที่สูง หลังน้ำลดได้ช่วยกันล้างทำความสะอาดเศษโคลน
<p>สวท. สำนักข่าวไทย M Thai สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์ คมชัดลึก เว็บไซต์ kapook</p>	<p>เตือนรับประทานผงชูรสเกิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีผู้โพสต์ภาพแม่ค้าส้มตำร้านหนึ่งใส่ผงชูรสในครกที่กำลังตำเป็นจำนวนมาก ว่า ความนิยมในการใส่ผงชูรสในอาหารเพราะเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยขึ้น ถ้ากินมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการแพ้ผงชูรส ทั้งนี้ ผงชูรสไม่จำเป็นต้องใช้ในการปรุงประกอบอาหาร แต่หากใช้ควรใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อย และควรเพิ่มความพิถีพิถันในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการและการปรุงที่ถูกสุขลักษณะ
<p>สวท.</p>	<p>เครือข่ายบริการ Intermediate care-Palliative care</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ผอ.รพ.หาดใหญ่ ผู้บริหารกรมการแพทย์ และผู้บริหารเขตฯ 11-12 ร่วมประชุมสัมมนาการบูรณาการเครือข่ายบริการ Intermediate care-Palliative care และการดูแลผู้ป่วย ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ 11-12 ที่ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และกล่าวว่า ในปี 2562 กรมฯ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณให้แก่เขตสุขภาพทั้ง 12 เขต เขตละ 1 ล้านบาท ในหลายสาขาาระบบบริการสุขภาพตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
<p>สำนักข่าวไทย มติชน</p>	<p>โรคลมชักในเด็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคลมชักเป็นโรคระบบประสาทเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก ประเทศไทยประมาณการมีผู้ป่วยโรคลมชัก 500,000 คน เป็นผู้ป่วยเด็กประมาณ 1 ใน 3 ผู้ป่วยโรคลมชักในเด็กประมาณร้อยละ 30 เป็นกลุ่มรักษายาก สามารถปรึกษากรมการแพทย์ระบบประสาทเพื่อการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและการรักษาที่ซับซ้อน - พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเด็กเกิดอาการคือ 1. ผู้ปกครองต้องตั้งสติให้ดี 2. จัดท่าเด็กให้นอนตะแคงเพื่อป้องกันการสำลักและถ้าเห็นเศษอาหารให้กวาดออกจากปาก 3. ห้ามนำอุปกรณ์ใด ๆ รวมทั้งมือจางปากผู้ป่วย เพราะอาจทำให้ฟันหักและตกลงไปอุดหลอดลม ขาดอากาศจนเสียชีวิต หลังหยุดชักให้รีบพาผู้ป่วยไป รพ. ตามสโลแกน “ไม่จัด ไม่จาง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดได้เอง”
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ Blue Chip</p>	<p>พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - gเสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ. กสท. โทรคมนาคม จก. (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>การดำเนินงานของ อภ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอสกู๊ป นพ.วิฑูรย์ ตำนวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า เป้าหมายหลักขององค์การเภสัชในขณะนี้คือ การให้ความสำคัญกับการวิจัย การพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการภายในประเทศ และสร้างการเติบโตให้องค์การเภสัชกรรมสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดและเร็วที่สุด ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก เริ่มด้วยการวิจัย พัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งร่วมมือกับบริษัทสมุนไพรระดับโลก เช่น บริษัท Bionorica เพื่อตลาดสมุนไพรในยุโรป ที่สำคัญคือ การขยายช่องทางจำหน่ายเพื่อกระจายยาไปสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ได้ส่งออกยาด้านไวรัส (ARV) ให้กับหลายประเทศในอาเซียน เช่น มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา อีกแนวทางคือ การสร้างการเติบโตให้แก่แคมเปญโปรดักต์แบรนด์ “CURMIN BY GPO” โดยมีแผนจะปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้สดใส ทันสมัยขึ้น รวมถึงการเพิ่มสินค้าใหม่ ๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชโปรตีน ผลิตภัณฑ์ชะลอริ้วรอย
<p>สำนักข่าวไทย เดอะ</p>	<p>โรคน้ำกัดเท้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคผิวหนังที่มักพบในภาวะน้ำท่วม

สื่อ	ประเด็นข่าว
บางกอกอินไซด์ สยามรัฐออนไลน์ mcot	คือ โรคน้ำกัดเท้า ป้องกันโดย 1.หลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนาน ๆ หรือสวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้ำ 2.ล้างเท้าให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ เช็ดให้แห้งและทาครีมบำรุงผิว 3.ถ้ามีผื่นแดง แสบหรือคัน ควรทายาตามอาการ 4.ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพบแพทย์
เดลินิวส์	ไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคไข้เลือดออกเป็นพิเศษ เนื่องจากปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ได้ประสานอปท.และส่วนราชการทุกแห่งร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งขอให้ประชาชนร่วมมือกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค สามารถติดตามสถานการณ์ คำแนะนำป้องกันตนเอง รวมถึงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้ที่ Line@อาสาปราบยุง หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
เดลินิวส์	-เสนอข่าว นพ.ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผอ.รพ.สังขละบุรี กล่าวว่า ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ส่วนการป้องกันควบคุมโรค ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ รพ.ทุกแห่งต้องปลอดลูกน้ำยุงลาย ต้องพัฒนาศักยภาพอสม.ในการค้นหาดูแลผู้ป่วย และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน
ไทยรัฐ	วังสร้างเสริมสุขภาพ รพ.บางสะพานน้อย -เสนอข่าว นพ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผอ.รพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายบริการ สสอ.บางสะพานน้อย ระยะทาง 5 กม. บนลู่วิ่งของสนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม มี จนท.สสอ.บางสะพานน้อย จนท.รพ.สต. 8 แห่ง ร่วมกิจกรรม 109 คน โดยผู้ที่เดิน-วิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รับไข้ไก่คนละ 30 ฟอง
ประชาชาติธุรกิจ	โรคหลอดเลือดสมอง -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีการการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่ง หากรักษาไม่ทันจะเกิดความพิการหรือเสียชีวิต ปัจจัยเสี่ยง คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก เลี่ยงสูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพประจำปี ด้าน พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า วิธีการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ควรทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ดูแล ทุกคนควรมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันโรค ซึ่งยิ่งรักษาเร็วยิ่งมีโอกาสสูงในการเยียวยาอาการให้ดีขึ้น
ฐานเศรษฐกิจ	บริการสธ.ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ -เสนอข่าว น.ส.ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาฯ สกพอ. สายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน กล่าวว่า มีโครงการของ สธ. ที่จะใช้อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา เนื้อที่ 2.4 ไร่ จัดเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษด้านการแพทย์จีโนมิกส์ ได้ส่งผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้สกพอ.พิจารณาเบื้องต้นแล้ว ระยะแรกจะใช้พื้นที่ราว 1,700 ตร.ม. มีเงินลงทุนเครื่องมือด้านเทคนิคนำไปสู่การให้บริการโดยเอกชนประมาณ 1,250 ล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563-2567)
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบ อาณาจักร	ดื่มปัสสาวะรักษาโรค -เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี กล่าวถึงกรณีชาวบ้าน ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดื่มปัสสาวะและนำมาล้างหน้า ล้างตา เพราะเชื่อว่าสามารถป้องกันรักษาโรคได้ และยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอ้างว่าเป็นครู เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข โพสต์ข้อความสนับสนุนการดื่มปัสสาวะเพื่อรักษาโรค ว่า จากข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยันว่าแม้ภูมิปัญญาการแพทย์โบราณจะพูดถึงศาสตร์การใช้ปัสสาวะบำบัด แต่ปัจจุบันการแพทย์ก้าวไกลไปมาก ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำปัสสาวะมารักษาโรค และกรมการแพทย์แผนไทยฯ ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จึงไม่แนะนำให้รักษาโรคด้วยน้ำปัสสาวะ



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch